

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27-29 สิงหาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>Hfocus (27 ส.ค.59)</p> <p>เดลินิวส์ (29 ส.ค.59)</p>	<p>พยาบาล รพ.สต.จี สธ.เพิ่มความก้าวหน้าวิชาชีพ</p> <p>-เสนอข่าว นายภาคภูมิ สายหยุด ประธานชมรมพยาบาลรพ.สต.ฯ ยื่นหนังสือถึง นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ เพื่อขอความเป็นธรรมในการปรับโครงสร้างความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน สสอ. และสสจ. ให้ขึ้นระดับผู้บริหารได้ และติดตามความคืบหน้าการปรับโครงสร้างตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. ให้สามารถขึ้นตำแหน่งผอ.รพ.สต. โดยเป็นตำแหน่ง นวค.สธ./พยาบาลวิชาชีพ ตามที่ได้มีการร่างโครงสร้างนำเสนอ สธ.ไปก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ยังได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานการพยาบาล สภาการพยาบาล และสำนักงาน ก.พ. เพื่อผลักดันเรื่องนี้ด้วย โดย นพ.สมศักดิ์ได้รับเรื่อง และเห็นด้วยที่พยาบาลวิชาชีพควรมีสิทธิได้ขึ้นเป็นผู้บริหารในสายงานตนเอง ซึ่งคงจะมีการนำเสนอต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ข้อมูลปี 58 มีพยาบาลที่ปฏิบัติงานในกระทรวง 118,820 คน แต่มีพยาบาลออกนอกระบบประมาณร้อยละ 4 ต่อปี จึงมีความต้องการพยาบาลอีก 36,862 คน การแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลจึงต้องดำเนินการเร่งด่วน เน้นการบรรจุพยาบาล ความก้าวหน้าวิชาชีพ สร้างขวัญกำลังใจ ลดความเหลื่อมล้ำเรื่องค่าตอบแทนต่าง ๆ และกำหนดให้มีการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อเพิ่มอัตรากำลังผสมผสานบรรเทาภาระงานของพยาบาล</p> <p>ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผอ.สำนักงานการพยาบาล กล่าวว่า ขณะนี้มีการพัฒนางานการพยาบาลในรูปแบบเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาลระดับเขต จังหวัด และอำเภอ ปัจจุบันมีเครือข่ายฯ กว่า 1,600 คน ที่ร่วมกันพัฒนางานการพยาบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับโลก การที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาล รวมทั้งการผลิตผู้ช่วยพยาบาล จะทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระพยาบาลและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคูณภาพงานได้</p>
<p>มติชน (28 ส.ค.59)</p>	<p>คำตอบแทนบุคลากร'สธ.'</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำระเบียบการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ และใช้ในปีงบประมาณ 2560 โดยจัดสรรตามความเหมาะสมของพื้นที่เป็นหลัก ไม่เจาะจงวิชาชีพ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับโรงพยาบาลตามพื้นที่ประมาณ 200-300 แห่ง ส่วนรพศ./รพท.อยู่ระหว่างจัดทำระเบียบเช่นกัน โดยอาจจ่ายทั้งแบบค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือฟิฟธ์พี และอาจพิจารณาค่าตอบแทนเรื่องงานด้านปฐมภูมิส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคด้วย</p> <p>สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนมีหลักเกณฑ์สำคัญ 4 ประเด็น คือ 1.ใช้หลักเกณฑ์พื้นที่ 6 ระดับ เหมือนกันทุกวิชาชีพ 2.ใช้หลักเกณฑ์อายุราชการ 3 ช่วงอายุ ได้แก่ ปีที่ 1-3 ปีที่ 4-10 ปีที่ 11 ขึ้นไป เหมือนกันทุกวิชาชีพ 3.เพิ่มกลุ่มสายงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค พื้นฟูสมรรถภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 4.ช่องว่างค่าตอบแทนระหว่างวิชาชีพลดลง โดยค่าตอบแทนแพทย์และทันตแพทย์เหมือนเดิม</p>
<p>บางกอกโพสต์ (27ส.ค.59)</p> <p>มติชน คมชัดลึก</p>	<p>อนุรักษ์ตึกเก่า'รพ.วชิระภูเก็ต</p> <p>-เสนอข่าว นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ได้มอบหมายให้รองอธิบดีลงพื้นที่สำรวจและวางแผนอนุรักษ์อาคารเก่า 2 หลัง ของรพ.วชิระภูเก็ต หลังมีเสียงคัดค้านการรื้อถอนอาคารเก่าแก่ ซึ่งสร้างตั้งแต่ปี 2464 และต้นไม้อายุกว่า 100 ปี เพื่อสร้างอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น วงเงิน 300 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นจำนวนมาก</p> <p>นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ แพทย์รพ.วชิระภูเก็ต หนึ่งในผู้คัดค้าน กล่าวว่า ก่อนหน้านั้นมีการเสนอพื้นที่สร้างอาคารดังกล่าว 2 จุด คือ บริเวณที่เป็นห้องซักกรีด ห้องครัว และห้องผลิตน้ำเกลือ และบริเวณหลังอาคารน้อมเกล้า ที่มีอาคารเก่าตั้งอยู่ โดยครั้งแรก รพ.ได้เลือกสร้างอาคารใหม่ในจุดแรก แต่หลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณ มีการประกาศในเดือนกรกฎาคมว่าจะสร้างในจุดที่สองแทน ซึ่งบุคลากรของรพ.ประมาณ 80% ไม่เห็นด้วย และกำลังรวบรวมรายชื่อส่งให้กับผู้บริหารรพ. ทั้งนี้ การสร้างอาคารใหม่ ควรออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเดิม แทนการทำลายธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของรพ.</p> <p>-เสนอข่าว นายจร มุกมีคำ รองอธิบดีกรมศิลปากร นำคณะเดินทางเข้าตรวจสอบอาคารตึกบุญพัฒนา ตึกระนอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (28 ส.ค.59)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น (29 ส.ค.59)</p>	<p>และตึกศรีพัชรินทรทรานูสรณ์ ในรพ.วชิระภูเก็ต ที่มีประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและบุคลากรทางการแพทย์คัดค้านการรื้อถอนเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอาคารที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 303 ล้านบาท และกล่าวว่า กรมศิลปากรได้ประสานงานกับผอ.รพ.วชิระภูเก็ตแล้วว่าจะไม่มีการทุบตึกเก่า แต่จะอนุรักษ์โบราณสถานทั้ง 3 หลังไว้ ขั้นตอนต่อไปเป็นการสำรวจออกแบบโบราณสถานทั้ง 3 หลังเพื่อบูรณะ ก่อนหน้านี้ สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต ได้สำรวจออกแบบข้อมูลของตึกศรีพัชรินทรานูสรณ์แล้ว เหลือการเสนอให้อธิบดีกรมศิลปากรลงนามในแบบและนำมาบูรณะ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนหนึ่งและตอนนี้ยังไม่มีแหล่งที่มาของงบประมาณ โดยต้องหางบประมาณมาบูรณะ 3,600,000 บาท ส่วนตึกบุญพัฒนาและตึกระนอง กรมศิลปากรจะให้สถาปนิกทีมช่างสำรวจเขียนแบบออกแบบเพื่อหางบประมาณมาบูรณะให้เป็นตามแบบของแท้ดั้งเดิม ในรูปแบบวัสดุ ทางโรงพยาบาลยินดีร่วมมือแบบเดิมที่ใช้ในอดีต ประมาณการงบประมาณที่ต้องบูรณะหลังละ 5 ล้านบาท รวม 10 ล้านบาท และต้องใช้วงเงินอีกพอสมควรปรับภูมิทัศน์ ส่วนบ้านพัก 2 หลังที่อยู่ข้างตึกเก่าสามารถรื้อออกได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ยืนยันว่า จะไม่มีการทุบทำลายตึกบุญพัฒนาที่มีอายุมากกว่า 100 ปีอย่างแน่นอน โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลได้รายงานถึงแนวทางการแก้ปัญหา โดยตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนรพ.วชิระภูเก็ต กรมศิลปากร กรมป่าไม้ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาความเหมาะสม และเชิญทีมวิศวกร สถาปนิก จากกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาปัญหาเรื่องหินในพื้นที่ที่จะก่อสร้าง หากแก้ไขไม่ได้ให้หาพื้นที่แห่งใหม่ เช่น ไปสร้างที่โรงพยาบาลฉลอง หรือหากดำเนินการไม่ได้ ก็ขอให้คืบงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 303 ล้านบาท ให้กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ทั้งนี้ ได้กำชับให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหารือกับผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ไม่ให้กระทบกับการจัดบริการผู้ป่วย หากจำเป็นต้องก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นที่เดิมหรือที่แห่งใหม่ ขอให้ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งการอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างตึกใหม่นั้น เป็นไปตามเหตุผล และความจำเป็นของโรงพยาบาล เนื่องจากมีความแออัดของผู้ป่วย ส่วนเรื่องการขึ้นทะเบียนตึกเป็นโบราณสถานนั้น เบื้องต้นได้รับรายงานว่าโรงพยาบาลได้ประสานงานกับกรมศิลปากรให้เข้ามาตรวจสอบแล้ว</p>
<p>สยามรัฐ บทบรรณาธิการ (29 ส.ค.59)</p>	<p>การพัฒนาสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>-กล่าวถึงข่าวที่สธ.กำลังพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) เพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาล ทำให้เข้ารับการรักษาได้อย่างต่อเนื่องทุกโรงพยาบาล และยังสามารถนำมาเป็นเครื่องมือผลักดันประเทศเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical Tourism Hub) ได้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินผลทดลองดำเนินการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำมาใช้สนับสนุนการบริการทางการแพทย์ในต่างจังหวัดที่ยังขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางได้ ถ้าขยายผลให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือหมออนามัยในพื้นที่ชนบท ด้วยเครื่องมือสารสนเทศ จะยิ่งพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ห่างไกลกทม. ได้อีกมาก จึงไม่อยากให้สธ.พัฒนาเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการเป็น Medical Tourism Hub เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศเท่านั้น</p>
<p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ มติชน (29 ส.ค.59)</p>	<p>เกณฑ์คุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. เปิดเผยว่า ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ในโรงพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญา 3 กองทุน คุ้มครองสิทธิการเข้าถึงบริการอย่างปลอดภัย ไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่ารักษา ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ซึ่งโรงพยาบาลจะคัดแยกผู้ป่วยตามแนวทางที่ สพฉ.กำหนดให้ ข้อเสนอดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการของทั้ง 3 กองทุนพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ คาดว่าจะประกาศและใช้ได้จริงภายในเดือน ธ.ค.นี้</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ (28 ส.ค.59)</p>	<p>ภาษีความหวาน</p> <p>-เสนอข่าว นายลวรรณ แสงสนิท ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะทำงานกำลังดูข้อสรุปทิศทางการจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ ก่อนเสนอผู้บริหารกระทรวงการคลัง เบื้องต้นมองว่า จำเป็นต้องใช้มาตรการภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีควบคู่กันไป ซึ่งจากผลการศึกษามี 4-5 มาตรการด้วยกัน โดยจะเริ่มที่มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี คือ การให้เอกชนปรับสูตรเครื่องดื่มซึ่งเอกชนและภาครัฐได้ทำการตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ผู้ผลิตจะต้องใช้ฉลากพิเศษที่ระบุชัดเจนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่ดีต่อสุขภาพ และเมื่อดำเนินการไประยะหนึ่ง สศค.จะประเมินผลว่า มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่ผู้ผลิตนำมาปรับใช้นั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ส่วนการใช้มาตรการทางภาษียังต้องมีระยะเวลาการผ่อนผันให้ผู้ผลิตปรับตัวทันก่อนที่มาตรการจะมีผลบังคับใช้ โดยกรอบกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน 2 ปี คือในปี 2559-2560 ให้ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีไปก่อน จากนั้นจึงเริ่มมาตรการภาษีในปีที่ 3-5 คือตั้งแต่ปี 2561- 2564 เป็นต้นไป โดยระยะที่ 1 จะนำร่องใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มก่อน และระยะที่ 2 จะขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบ</p>
<p>แนวหน้า (28 ส.ค.59)</p> <p>ฐานเศรษฐกิจ (28 ส.ค.59)</p>	<p>นมโรงเรียน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ยอมรับว่าปีนี้ นมโรงเรียนบางส่วนมีปัญหาในกระบวนการบริหารจัดการ แต่มีเพียงเล็กน้อย สาเหตุเกิดจากระบบขนส่งและการเก็บรักษาไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลค้บอร์ด์ได้สั่งให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหอย่างเร่งด่วนแล้ว อยากให้วิเคราะห์คุณภาพนมโรงเรียนในสถานการณ์ปัจจุบันด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง</p> <p>-เสนอข่าว จากการที่มีลค้บอร์ด์มีมติตัดสินคดีโควตาผู้ประกอบการนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 9 ราย เนื่องจากคุณภาพน้ำนมดิบไม่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนั้น</p> <p>นางสาวชยภัท เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟุงกุลาดรีฟู้ดส์ จำกัด เปิดเผยว่า เป็นการถูกตัดสินคดีครั้งแรก ซึ่งไม่เป็นธรรม น่าจะแค่เตือนเท่านั้น เพราะที่ผ่านมาทำได้มาตรฐานมาตลอด ส่วนสาเหตุที่ผลการตรวจน้ำนมดิบไม่ผ่านมาตรฐาน อาจเกิดจากการเก็บตัวอย่างและการตรวจตัวอย่างเป็นคนละวันกัน ทำให้ผลคลาดเคลื่อน เช่นเดียวกับแหล่งข่าวจากสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ที่ระบุว่า จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกเกษตรกร 520 ราย ทำให้ไม่มีเงินชำระหนี้สินสหกรณ์การเกษตรและหน้ธ.ก.ส. 434 ล้านบาท และพนักงานลูกจ้างกว่า 100 ชีวิตจะเดือดร้อน รวมทั้งสหกรณ์ยังมีนมคงคลังอีก 10 ล้านกล่อง มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท</p> <p>ขณะที่นายวิสันต์ จินหลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในลค้บอร์ด์ กล่าวว่า ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้จะมีการประชุมสมาคมโคนมที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ สมาคมผู้ผลิตนมยูเอชที เพื่อหาผู้ประกอบการรายอื่นแทน ทั้งนี้ ได้เปิดให้ผู้ประกอบการทั้ง 9 รายยื่นอุทธรณ์ภายใน 15 วันนับจากวันที่ลงมติ</p>
<p>บ้านเมือง (29 ส.ค.59)</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-เสนอบทความ สำนักงานสาธารณสุขอังกฤษ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ประเทศอังกฤษ และสถาบันชื่อดังระดับโลก อาทิ มหาวิทยาลัยแห่งแพทราส สถาบันการผ่าตัดหัวใจประเทศกรีซ และสถาบันวิจัยสุขภาพและการวิจัยทางการแพทย์แห่งชาติ ประเทศฝรั่งเศส ได้ออกมายืนยันว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป และไม่ได้ดึงดูดให้เกิดการสูบบุหรี่ในเยาวชนและผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ เนื่องจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศอังกฤษจำกัดอยู่ในหมู่ผู้สูบบุหรี่หน้าเดิม และผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่เท่านั้น โดย นายชาร์คส์ เลอ ฮูเช่ด นักประสาทวิทยาและนักวิจัยจากสถาบันวิจัยสุขภาพและการวิจัยทางการแพทย์แห่งชาติ ประเทศฝรั่งเศส กล่าวยืนยันพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ว่าเป็นเพียงแค่การทดลองใช้เท่านั้น ผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ที่สูบเป็นประจำมีจำนวนน้อยมาก เพียง 0.09% จึงสรุปได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่นำไปสู่พฤติกรรมการเสพติดหรือการเริ่มสูบบุหรี่</p> <p>นอกจากนี้ หน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษ และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ประเทศอังกฤษ ยืนยันว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนสำคัญที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ทดแทนนิโคตินประเภทอื่นๆ ที่แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายนั้น มีโอกาสในการเลิกบุหรี่อย่างถาวรได้มากกว่าผู้สูบบุหรี่ที่ไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์</p> <p>ผลวิจัยทั้งหมดเป็นข้อพิสูจน์ว่าอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้ามีน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปมาก และยังเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ หากศึกษาการใช้อย่างถูกวิธีและตรงตามเป้าหมาย</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์หน้ามอง ฟ้าเท้ายังดิน (29 ส.ค.59)</p>	<p>กัญชา</p> <p>-เสนอบทความ กัญชา...ยาเสพติดหรือสมุนไพร ว่า มีงานวิจัยทั่วโลกระบุว่ากัญชาสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งและเนื้องอกได้เป็นอย่างดี หลายประเทศนำสารสกัดจากกัญชาไปบำบัดผู้ติดเชื้อโรคน้อย่างได้ผล ส่วนไทยยังจัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษ การวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์จึงยังไม่สามารถทำได้</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ TVบันเทิง (29 ส.ค.59)</p>	<p>โฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอบทความ อยากให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการโฆษณาขายสินค้าผ่านช่องทางเว็บบล็อกซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ซึ่งไม่รู้ว่ามีสินค้าเหล่านั้นผ่าน อย. และ มีมาตรฐาน มอก.หรือไม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน (29 ส.ค.59)	<p>จำคุกอดีต รพช.สธ</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึง นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต รพช.สธ. ซึ่งถูกศาลฎีกา แผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุกโดยไม่รอลงอาญาเป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้ในอดีต นพ.สุรพงษ์ ได้รับมอบภารกิจจากพรรคไทยรักไทยให้ผลักดันโครงการ 30 บาท</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ กฎหมายข้างตัว (27ส.ค.59)	<p>คดีละเมิดของ สธ.</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงการกระทำละเมิด โดยผู้เสียหายเป็นหน่วยงานของรัฐ และผู้กระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณี นพ.สสจ.รายหนึ่งทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทันตกรรม แต่บริษัทส่งมอบไม่ครบตามสัญญา ซึ่งต้องบอกเลิกสัญญา เรียกค่าปรับรายวัน และยึดหลักประกันสัญญา แต่ทำแค่ขอยกเลิกสัญญา ยึดหลักประกันและให้ส่งเป็นพนักงาน ไม่ได้เรียกค่าปรับรายวัน ทำให้ถูกสป.ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด ฐานจงใจไม่เรียกค่าปรับรายวัน เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงยื่นฟ้องสป. ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน</p> <p>โดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การออกคำสั่งทางปกครองให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ออกคำสั่งต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมาย และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้องเพียงพอ ซึ่งคดีนี้ มีพฤติการณ์จงใจไม่เรียกค่าปรับจากบริษัทผู้ขาย เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ แต่ในการกระทำละเมิด ต้องมีความเสียหายที่แท้จริงเกิดขึ้นด้วย ซึ่งคดีนี้ยังไม่หมดอายุความ 10 ปี ราชการยังใช้สิทธิเรียกร้องได้ จึงยังไม่เกิดความเสียหาย การกระทำของนพ.สสจ.จึงไม่เป็นละเมิด คำสั่งให้ชดใช้เงินจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอและไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่ง</p>
ฐานเศรษฐกิจ (28 ส.ค.59)	<p>หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว สืบเนื่องจากที่พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยกย่องหุ่นยนต์ชื่อ "ดินสอ" ในรายการคืนความสุขฯ ว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เป็นหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์รายแรก และรายเดียวของประเทศไทย ที่เป็นบริษัทของคนไทย 100% ในการส่งออกไปต่างประเทศ มีเป้าหมายผลิตและขาย 1 แสนตัว ภายใน 2 ปี แต่น่าเสียดาย เพราะไม่มีภาครัฐเข้าไปสนับสนุน ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการก็ไม่กล้าเข้าไปลงทุน</p> <p>ด้านนายเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีที เอเชีย โรบोटิกส์ จำกัด เจ้าของหุ่นยนต์ "ดินสอ" แนะนำให้รัฐประกาศให้ไทยเป็นฐานผลิตหุ่นยนต์ช่วยผู้สูงอายุ โดยมีข้อเสนอ 3 ข้อ ได้แก่ ให้สธ.จัดซื้อเป็นผู้ช่วยแพทย์, ให้คลังลดภาษี 3 เท่าเพื่อกระตุ้นความต้องการ และให้ก.วิทยาศาสตร์ฯ ต่อยอดเอสเอ็มอี</p>
มติชน (28 ส.ค.59)	<p>ดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับภัยไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า วันที่ 27 สิงหาคมนี้ เรือจำทั่วประเทศได้ปล่อยผู้ต้องขังตามพ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ 2559 ประมาณ 10,000 ราย หลังจาก ครม.รับทราบแผนการดำเนินการ โครงการพระราชรัฐห้วงโยไม่ทอดทิ้งกัน เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือติดตามความเป็นอยู่ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้ โดยกรมราชทัณฑ์จะปล่อยผู้ต้องขังอีกรอบใน วันที่ 7 กันยายนนี้</p>
มติชน คอลัมน์ ทอล์คคอฟเดอะทาวน (28 ส.ค.59)	<p>โภชนาการเชิงรุก</p> <p>-เสนอบทความ โดย อ.สง่า ตามาพงษ์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนงานโภชนาการเชิงรุกที่สมควรบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ควรประกอบด้วย 1.การพัฒนาคนไทยให้มีจิตสำนึกและฉลาดรอบรู้ด้านโภชนาการ มุ่งเน้นลงทุนการให้โภชนาการศึกษา (Nutrition Education) ภายใต้บริบทยุคสังคมโซเชียลมีเดียอย่างจริงจัง 2.เร่งรัดการส่งเสริมภาวะโภชนาการในกลุ่มแม่และเด็ก 3.พัฒนาศักยภาพท้องถิ่นและชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนงานโภชนาการได้ 4.สร้างสิ่งแวดล้อมและมาตรการทางสังคมให้เอื้อต่อการส่งเสริมงานโภชนาการ 5.ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะการวิจัยรูปแบบการขับเคลื่อนงานโภชนาการเชิงรุกตามข้อ 1-4 และการศึกษาวิจัยเพื่อนำวัฒนธรรมทางอาหารและโภชนาการของไทยมาประยุกต์ใช้ ภายใต้บริบทของไทยยุคปัจจุบัน</p> <p>สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ 18-20</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมและดูรายละเอียดที่ www.tcn-conference.com หรือโทร 0-81701-8345</p>
<p>บ้านเมือง (27ส.ค.59)</p>	<p>ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ ระหว่างกรมอนามัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาการพยาบาล องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สสส. และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมีมุมนมแม่และอนุญาตให้พนักงานหญิงมีเวลาพักเพื่อปั๊มนม เป็นสวัสดิการที่ช่วยให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>โดยตั้งแต่ปี 2549 ปัจจุบันสามารถผลักดันให้เกิดมุมนมแม่ในสถานประกอบการ 1,026 แห่ง มีต้นแบบมุมนมแม่ 47 แห่งใน 17 จังหวัด และมีศูนย์เรียนรู้ 5 แห่งใน 3 จังหวัด เป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็นพี่เลี้ยงให้สถานประกอบการที่สนใจ ซึ่งในปี 2559 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ 17 แห่ง มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนถึงร้อยละ 27.9</p> <p>พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ กล่าวว่า แต่ละองค์กรจะสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น สภาการพยาบาล จะช่วยพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการ สสส.จะช่วยประสานกับองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันมูมแม่ม (MoomMae) ให้ความรู้เรื่องนมแม่ คลินิกนมแม่ในรพ. และที่ตั้งมุมนมแม่</p>
<p>มติชน ไอเอ็นเอ็น (28 ส.ค.59) บ้านเมือง (29 ส.ค.59)</p>	<p>รพ.ปากเกร็ดแห่งใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดรพ.ปากเกร็ดแห่งใหม่ ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ว่า สธ.ได้สนับสนุนงบประมาณและกองทุนผ้าป่า มูลนิธิ รพ.ปากเกร็ด ประมาณ 200 ล้านบาท สร้างอาคารขนาด 60 เตียง แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ จะเปิดให้บริการในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ เพื่อทดแทนรพ.ปากเกร็ดแห่งเดิมที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนเขตเมืองขนาดเล็ก รับผู้ป่วยได้เพียง 30 เตียง ไม่เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพประชาชนใน อ.ปากเกร็ด และพื้นที่ใกล้เคียง</p>
<p>มติชน (29 ส.ค.59)</p>	<p>กำชับสถานพยาบาลดูแลคนไร้รัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 จัดตั้ง "กองทุนให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขึ้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ" 457,409 คน และมีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 อนุมัติการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขึ้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม 208,631 คน ส่วนกลุ่มเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาของประเทศไทย 76,540 คนนั้น ให้ สธ. กระทรวงมหาดไทย และสภาความมั่นคงแห่งชาติตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันความถูกต้องและรับรองการขึ้นทะเบียนของกลุ่มบุคคลดังกล่าวก่อนแล้วเสนอกรม.พิจารณาต่อไป</p> <p>สำหรับสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการ อาทิ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การตรวจและรับฝากครรภ์ ยาและเวชภัณฑ์ รวมยาต้านไวรัสเอดส์ ฯลฯ โดยได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งดูแลรักษาคนกลุ่มนี้ให้ครอบคลุม</p>
<p>ไทยรัฐ (27ส.ค.59)</p>	<p>มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แถลงข่าวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13 "สมุนไพรไทย เศรษฐกิจไทย อนาคตไทย" ว่า ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานสมุนไพร พร้อมจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยปี 2560-2564 ฉบับแรกของประเทศ กำหนดเป้าหมายพัฒนาสมุนไพรที่มีศักยภาพจากทั่วประเทศ เพราะนโยบายหลักของประเทศคือพยายามลดการนำเข้าและเพิ่มการส่งออกให้มากขึ้น</p> <p>นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า งานสมุนไพรแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-4 ก.ย. ที่อิมแพค เมืองทองธานี จุดเด่นของงาน คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในสภาวะโลกร้อน ทั้งสมุนไพรบำรุงกำลัง สมุนไพรวัยทอง สมุนไพรเพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มโรคต่าง ๆ เสริมความงาม และแจกหนังสือสมุนไพรในภาวะโลกร้อน ต้นไม้หายากวันละ 200 ต้น</p>
<p>มติชน</p>	<p>ผลักดันนวดไทยเป็นมรดกโลก</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยระหว่างนำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมรันตีสปา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(27ส.ค.59) สยามรัฐ (29 ส.ค.59)	<p>ร.ร.รอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนด์สปา จ.กาญจนบุรี ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจากสพส.ตั้งแต่ปี 2547 ว่า สพส.มีแนวคิดที่จะส่งเสริมการนวดไทยให้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ โดยผลักดันให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ซึ่งร.ร.มว.สร.ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว และสพส.จะเร่งเดินหน้าตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ การนวดไทยที่จะผลักดันให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย นวดแบบราชสำนัก นวดแบบเชลยศักดิ์ และนวดแบบพื้นบ้าน โดยสพส.ได้หารือร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงวัฒนธรรม และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพภาคเอกชน ทำการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการนวดไทย รวมทั้งข้อมูลการประกอบวิชาชีพนวดไทย</p>
เดลินิวส์ (27ส.ค.59)	<p>สถานการณ์แผ่นดินไหว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สพส. กล่าวว่า จากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมา ได้ส่งทีมวิศวกรโยธาไปตรวจสอบสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยง ทั้งภาคกลางเหนือและใต้ รวม 22 จังหวัด เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ โดยเฉพาะอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี 2540 หากพบว่ามีความเสี่ยงจะปรับปรุงให้มั่นคงแข็งแรง ส่วนอาคารที่ก่อสร้างหลังปี 2540 ได้ออกแบบให้เป็นอาคารที่สามารถรองรับแผ่นดินไหว ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 แล้ว</p>
มติชน (29 ส.ค.59)	<p>เตียงเข็นคนไข้แบบออฟโรด</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสบส. ทดสอบสมรรถนะเตียงเข็นผู้ป่วยรุ่นออฟโรดต้นแบบในพื้นที่จริง ที่สุศาลาพระราชทานบ้านปิล็อกคี จ.กาญจนบุรี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และนำไปใช้ประจำการที่สุศาลาพระราชทานทุกแห่ง</p>
thaiPBS (27 ส.ค.59) ไทยโพสต์ (29 ส.ค.59) แนวหน้า (28 ส.ค.59) ศูนย์ข่าวแปซิฟิก (28 ส.ค.59) เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์แนวหน้า เดลินิวส์ (29 ส.ค.59)	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว หลังจากที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรป เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของประเทศไทยอยู่ในระดับสีแดง</p> <p>นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพชรบูรณ์ บึงกาฬ และเชียงใหม่ ให้สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ พร้อมสังเกตอาการเจ็บป่วยของผู้ติดเชื้อ เช่น มีไข้ ผื่นแดง เยื่อตาอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อ่อนเพลียและปวดศีรษะ นอกจากนี้ ยังให้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สถานพยาบาล ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในการรณรงค์และป้องกัน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจินะ อธิบดีกรม คร. กล่าวว่า ได้ทำการตรวจปัสสาวะหาเชื้อไวรัสซิกาในคณะนักกีฬาโอลิมปิกและผู้ติดตาม 53 ราย เบื้องต้นไม่พบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ และเตือนให้มีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องใน 2 เดือน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว สตรีชาวฮ่องกงวัย 38 ปี ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสซิกาคนแรกของฮ่องกง ออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อเย็นวันศุกร์ หลังเข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากปวดตามข้อและตาแดง หลังจากพำนักที่ประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทำให้ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อซิกาที่ระบาดในภูมิภาคดังกล่าว แต่ผลการตรวจไม่พบว่าติดเชื้อ แพทย์จึงได้ให้ออกจากโรงพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว ทางกรีนลิงคโปรเปิดเผยว่า หญิงชาวมาเลเซียที่ทำงานและอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นรายแรกที่เกิดจากการติดต่อภายในประเทศ พร้อมเตือนว่าอาจมีการติดเชื้อลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นอีกในสิงคโปร์ขณะนี้เธออยู่ในความดูแลของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อและมีอาการดีขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลสิงคโปร์แถลงเมื่อวันอาทิตย์ ว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาที่เกิดจากการแพร่เชื้อภายในประเทศเพิ่มอีก 40 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในค่ายพักแรมก่อนสร้างแห่งหนึ่ง ทางกรีนลิงคโปรคาดว่าจะตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก ด้วยเหตุผลที่ผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาส่วนใหญ่นั้นจะไม่แสดงอาการหรือมีอาการเบา และอยู่ในเขตที่มีการแพร่เชื้อก็อาจเป็นพาหะของไวรัสนี้อยู่ การแยกกักผู้ติดเชื้ออาจช่วยจำกัดผลกระทบเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดเพิ่มเติมได้</p>
ไทยรัฐ มติชน	<p>ฉีดวัคซีนโรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า กรมควบคุมโรคร่วมกับ สปสช. ทำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (29 ส.ค.59)</p>	<p>“โครงการให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมันในผู้ใหญ่ ปี 2559” ขึ้น เพื่อลดการป่วยและภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคหัดและหัดเยอรมัน และเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและหัดเยอรมันในบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15-40 ปี ครอบคลุมประชาชนทุกสิทธิ 1 ล้านคน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้กระจายวัคซีนให้กับหน่วยบริการทั่วประเทศเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559</p>
<p>มติชน (28 ส.ค.59)</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์สมาร์ทไลฟ์ (27ส.ค.59)</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ว่า ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-7 สิงหาคม มีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย แบ่งเป็น ฉะเชิงเทรา 2 ราย ตาก ระยอง สมุทรปราการ สงขลา ศรีสะเกษ จังหวัดละ 1 ราย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน แล้วไม่ได้รับการดูแลรักษาหรือเข้ารับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกัน ควรใช้หลัก 5 ย. คือ อย่าเหย้า อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง แต่หากถูกสุนัขหรือแมวกัด ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน และรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้ารับการรักษาฉีดวัคซีนป้องกันโรค รวมถึงกักขังสัตว์ที่กัด สังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน หากสัตว์ตัวนั้นตายให้รีบแจ้งกรมปศุสัตว์หรือสถานเสาวภาเพื่อส่งตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ และหลังจากถูกกัดควรได้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องครบชุดตามเวลาที่แพทย์นัด</p> <p>-เสนอสรุปเตือนอันตรายโรคพิษสุนัขบ้า โดย นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค</p>
<p>แนวหน้า (29 ส.ค.59)</p>	<p>นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผลงานผลิตภัณฑ์สุขภาพในการกำกับดูแลของ อย. ที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทย รวมทั้งสิ้น 21 ผลงาน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพเร่งสร้างนวัตกรรม และนำมาขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งนอกจากจะได้สิทธิประโยชน์ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยเป็นเวลาสูงสุด 8 ปีแล้ว ยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิประโยชน์พิเศษในการเปิดตลาดในหน่วยงานภาครัฐด้วย</p>
<p>มติชน (28 ส.ค.59)</p>	<p>การให้ความรู้การแพทย์ฉุกเฉินทางทีวี</p> <p>-เสนอข่าว สพฉ.จัดเวทีหารือกับผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ อาทิ บริษัท โพลีพลัส บริษัท ทีวีซีน บริษัท โมโน 29 ฝ่ายผลิตรายการทีวี สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 บริษัท กันตนา บริษัท ทีวีอินเตอร์ บริษัท สุแอนด์สตูดิโอ นิตยสารไบโอสโคป บริษัท สกายคิก บริษัท กราฟเฟอร์ แอนด์ โลโก้ ดีไซน์ เป็นต้น เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงการเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการใช้งานสายด่วน 1669 ที่ถูกต้องให้กับประชาชน มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทั้งการใช้เครื่องช็อตหัวใจ การใช้อุปกรณ์ในการผ่าตัดที่สำคัญเข้าร่วมกิจกรรม ยังได้รับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง อาทิ ฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ช่วยคนจมน้ำ ช่วยคนเป็นโรคลมชัก ช่วยคนที่มีอาการหอบหืดกำเริบ ช่วยคนที่ถูกงูกัด ฯลฯ</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์คุณหมอขอขอบอก (27ส.ค.59)</p>	<p>เตือนแชร์ข้อมูลสุขภาพทางโซเชียล</p> <p>-เสนอสรุปเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลทางโซเชียล เรื่องน้ำยาบ้วนปากใช้ดับกลิ่นรักแร้ เช็ดปากแผล ขจัดรังแค เช็ดหน้าลดการเกิดสิว แช่เท้าลดเหน็บชา ฯลฯ</p> <p>โดย ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา ระบุว่า น้ำยาบ้วนปากเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในช่องปากเท่านั้น ไม่แนะนำให้นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น</p> <p>ด้าน นพ.เวสวัช เวสสโกวิท แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า แม้น้ำยาบ้วนปากจะมีสารที่ช่วยลดแบคทีเรีย แต่ก็มีการผสมสารตัวอื่น ๆ ด้วย การนำไปใช้ผิดที่ผิดอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ผิวหนังไหม้ ระคายเคือง อักเสบเป็นหนองได้ ดังนั้นอย่าหลงเชื่อข้อมูลตามอินเทอร์เน็ต เพราะไม่สามารถอ้างอิงเรื่องความปลอดภัยได้ ควรใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น</p>
<p>โลกออนไลน์ (27ส.ค.59)</p>	<p>แชร์ภาพแมลงกัดมือเป็นรู</p> <p>-มีการแชร์ภาพแมลงและผิวหนังที่มีแผลเป็นรูพรุน ระบุว่าเกิดจากแมลงชนิดหนึ่ง ที่มีสารพิษในตัว ถ้ามาเกาะบนตัว ห้ามตบเด็ดขาด</p> <p>ความเห็นที่ประชุม ฝ่ายเลขาฯแจ้งว่า จากการสืบค้นข้อมูล พบว่าเป็นข้อมูลเก่าที่มีการแชร์มาตั้งแต่เดือน พ.ย. 2558 โดยรศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ภาพรูปมือเป็นรูที่มีการส่งต่อในโลกออนไลน์นั้นเป็นภาพตัดต่อ ที่ทำขึ้นเพื่อทดสอบว่าเป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	Trypophobia หรือโรคกลัวรูหรือไม้ ส่วนแมลงที่อยู่ในภาพคือ แมลงดานา ชนิดที่เรียกว่า Abedus water bug โดยตัวผู้ จะเอาไข่แบกขึ้นหลังมันไว้จนกว่าจะฟักออกมา
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ทันสถานการณ์ (27ส.ค.59)	<p>เสนอตั้งหน่วยงานดูแลมาตรฐานสินค้าไทย</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ในเดือน ก.ย. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ เป็นประธาน ยกระดับหน่วยงานด้านการดูแลมาตรฐานสินค้าของไทยให้มีการทำงานแบบเบ็ดเสร็จ เป็นกรมหนึ่งในกระทรวง อุตสาหกรรม จากปัจจุบันที่มีหน่วยงานรับรองมาตรฐานกระจายอยู่ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ</p>
แนวหน้า (28 ส.ค.59)	<p>พบเด็กปฐมวัย 1 ใน 5 มีพัฒนาการล่าช้า</p> <p>-เสนอข่าว การประชุมวิชาการ “สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด” จัดโดย สสส. ดร.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติได้มีมติให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ภายในปี 2559 ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่น่าสนใจ ที่ต้องถึ้นลูกขึ้นเป็นเจ้าของ รับผิดชอบและดูแลลูกหลานของเขาเอง</p> <p>สสส.จึงสนับสนุนตัวอย่างกลไกเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดรูปธรรมในการทำงานที่เชื่อมโยงกัน ระหว่าง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาธารณสุข ท้องถิ่น และกรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อสร้าง เครือข่ายให้เกิดกลไกระดับจังหวัด ทั้ง 23 จังหวัด ที่กระจายทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอโยบาย สาธารณะเพื่อกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยและแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด</p>
ข่าวสด คอลัมน์ ท้องถิ่นชวนรู้ (28 ส.ค.59)	<p>งบบริการสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แจงว่า ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการถ่ายโอนสถานอนามัย-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดำเนินการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุข ของสถานอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่อปท.</p> <p>โดยให้ตั้งงบประมาณด้านรายรับไว้ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ และตั้งงบประมาณด้านรายจ่ายไว้ในงบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้ สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค</p>
ไทยรัฐ (28 ส.ค.59)	<p>กลินยาฆ่าหญ้าแก้ปวดฟัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กฤษฏา วุฒยากร ผอ.รพ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากนายสนธยา ช่วยบำรุงวงศ์ เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทานบ้านทิลโล่ป้า อ.สังขละบุรี ว่ามีผู้ป่วยกลินยาฆ่าหญ้า ทราบชื่อ น.ส.มือซอง อุ อายุ 16 ปี อาการสาหัส ขอส่งตัวรักษาที่รพ.สังขละบุรี จึงส่งทีมแพทย์ไปรับ แต่การขนย้ายผู้ป่วยต้องใช้ทั้งเดินเท้า และรถยนต์ รวมระยะทาง 50 กม.ใช้เวลากว่า 9 ชม. แต่ต่อมาผู้ป่วยได้เสียชีวิตลง เนื่องจากพิษยาฆ่าหญ้าได้กระจาย ไปตามอวัยวะต่างๆ ทำให้ไตวายเฉียบพลัน สอบถามญาติทราบว่าผู้ป่วยมีอาการปวดฟัน เลยอมยาฆ่าหญ้าเพื่อแก้ ปวด แต่กลับผลออกถึงลงท้อง</p>
คมชัดลึก (28 ส.ค.59)	<p>ชาวบ้านบางละมุงไวขณสารพิษทิ้งใกล้แหล่งน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้าน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกรณีรถหกล้อลอบขนสารเคมี “สไต รีน” 50 ถัง ทิ้งบ่อทรายใกล้แหล่งน้ำชุมชน ส่งกลิ่นเหม็น</p> <p>ด้านนพ.ปรีชา ปรมปรี ผอ.สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สารชนิดนี้ จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ หลังจากนั้น หากกรมควบคุมมลพิษตรวจพบการรั่วไหล ทางสำนักจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน</p>
ไทยรัฐ (28 ส.ค.59)	<p>แจ้งจับสาวสจ.ตุ้มแซ้ว 100ล.</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้าน ชำราชากร นักธุรกิจ ในเขต อ.แอมริม อ.สารภี และ อ.เมืองเชียงใหม่ เข้าแจ้งความให้ ดำเนินคดีกับ น.ส.ศิริขวัญ บริหาร อายุ 37 ปี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สจจ.เชียงใหม่ และเป็นอาจารย์ พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีพฤติกรรมชักชวนผู้เสียหายนำเงินมาร่วมลงทุนซื้อ อสังหาริมทรัพย์ โดยเสนอให้ดอกเบี่ยตอบแทนสูง มีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก ได้ทยอยเข้ามาแจ้งความกับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พนักงานสอบสวนทั้ง 3 ท้องที่แล้วเกือบ 30 ราย</p> <p>ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังสสจ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ทราบจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งว่า น.ส.ศิริขวัญ มีการระดมทุนจากเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก เพื่อนำเงินมาลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมเก็งกำไร ราคา 5 ล้านบาท ให้ค่าตอบแทนร้อยละ 5-10 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยเซ็นเช็คค้ำประกันให้ ตอนแรกมีคนนำเงินไปลงทุนแล้วได้ค่าตอบแทนจริง ทำให้เป็นที่น่าเชื่อถือ จึงมีคนร่วมลงทุนด้วยจำนวนมาก แต่ภายหลังนำเช็คไปขึ้นเงินไม่ได้ คาดว่ามูลค่าความเสียหายน่าจะเกิน 100 ล้านบาท</p>
<p>ข่าวสด (29 ส.ค.59)</p>	<p>สารสกัดแก่นมะหาด</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ทีมนักวิจัย อภ.ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชสำอางดูแลสุขภาพผิวแบบครบวงจร ได้มีการพัฒนาต่อยอดสาร Oxyresveratrol ซึ่งเป็นสารสกัดจากแก่นมะหาด มาทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และได้รับการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยสถาบัน SPIN CONTROL ASIA แล้ว โดยอาสาสมัคร 30 คนทดลองใช้เป็นเวลา 4 สัปดาห์พบว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง</p>
<p>บ้านเมือง (28 ส.ค.59)</p>	<p>ม.พะเยา เร่งผลิตเภสัชกรรมสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า คณะเภสัชศาสตร์กำลังจัดทำหลักสูตรเภสัชกรรมสมุนไพรร่วมกับสภาเภสัชกรรม โดยจะเปิดรับนักศึกษาได้ในปี 2562 ในระหว่างนี้ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำหลักสูตรการอบรมเภสัชกรด้านสมุนไพร ให้มีความหลากหลาย ตอบรับกับการทำงานของเภสัชกรในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ 4 เดือน 1 ปี และ 3 ปี นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการศึกษาวิจัยยาปฏิชีวนะจากสมุนไพร "ตานคอม้า" เพื่อแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งสมุนไพรดังกล่าวเป็นสมุนไพรที่สามารถปลูกได้ในประเทศ</p>
<p>ไทยรัฐ (28 ส.ค.59)</p>	<p>ทีมฟุตบอลไทย ฉีดวัคซีนกันไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว ที่อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. ทีมฟุตบอลไทยได้เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดย พล.ต.กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงการฉีดวัคซีนครั้งนี้ว่า ก่อนหน้านั้นก็ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ที่สถาบันบำราศนราดูร วันนี้เป็นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์เพิ่มอีก 1 ชนิด ก่อนออกเดินทางไปโคลอมเบีย ประกอบด้วย ไข้หวัดใหญ่ เอ, บี และอีก 2 สายพันธุ์ที่คาดว่าจะระบาดในปี นี้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักกีฬาเป็นเวลา 1 ปี</p>
<p>ข่าวสด (27ส.ค.59)</p>	<p>โครงการผ่าตัดต่อกระจกเงาพระเกียรติฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โชคชัย สาครพานิช นพ.สสจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน การรณรงค์คัดกรองตาต่อกระจกประจำปี 2559 ที่โรงเรียนสายมิตรศึกษา อ.กบินทร์บุรี มีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน และกล่าวว่า สสจ.ปราจีนบุรี ร่วมกับรพ.กบินทร์บุรี รณรงค์คัดกรองผู้ป่วยต่อกระจกชนิดสายตาลี้นางถึงชนิดบอด ในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรีและใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตา จ.ปราจีนบุรี ทีมจักษุแพทย์ รพ.บ้านแพ้ว มีกำหนดผ่าตัดในวันที่ 2 ก.ย. 59 ที่รพ.กบินทร์บุรี ทั้งนี้ การรณรงค์จะจัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ</p>
<p>ข่าวสด (27ส.ค.59)</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรารธนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.สิงห์บุรี ขอให้บุคลากรสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอสม. ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามมาตรการของสธ.ต่อไป เพราะแม้ผู้ป่วยลดลง แต่ยังมีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ส่วนประชาชน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บอย่างต่อเนื่อง และช่วยกันลดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ 6 ร. ได้แก่ โรงเรียน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงธรรม โรงงาน และโรงแรม</p>
<p>คมชัดลึก (27ส.ค.59)</p>	<p>ประกาศพื้นที่ประปาดื่มได้</p> <p>-เสนอข่าว การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย เปิดจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ และประกาศรับรองให้พื้นที่บริการของกปภ.สาขาแม่ชะจาน จ.เชียงราย เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 600 ครัวเรือน และมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งได้ใช้บริการจากแท่นน้ำดื่มสาธารณะที่ติดตั้งไว้</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ขอความช่วยเหลือเด็กไร้รัฐทวาร จ.นราธิวาส</p> <p>-เสนอข่าว ขอความช่วยเหลือ ด.ช.ฮาгим อาแว อายุ 13 ปี จ.นราธิวาส ไร้รัฐทวาร ครอบครัวยากจน แพทย์โรงพยาบาล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(29 ส.ค.59)	ศูนย์ จ.ยะลา ได้ผ่าตัดบริเวณหน้าท้อง เพื่อใช้เป็นรูลุทวารชั่วคราวในการขับถ่าย ซึ่งจำเป็นต้องไปพบแพทย์ตามนัดทุก 6 เดือน
คมชัดลึก บ้านเมือง ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ สปริงส์นิวส์ (29 ส.ค.59)	<p>สาวไทยสูงสุดในโลกดับ</p> <p>- เสนอข่าว น.ส.มาลี ดวงดี หญิงสาวเจ้าของสถิติความสูง 212 ซม. ได้รับการบันทึกลงในกินเนสส์ เวิลด์ เร็กคอร์ด เสียชีวิตแล้วในวัย 24 ปี จากความดันโลหิตต่ำ โดย น.ส.มาลี ดวงดี มีปัญหาด้านความสูงมาตั้งแต่อายุได้ 9 ขวบ เนื่องจากป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง กดทับต่อมควบคุมการเจริญเติบโต ส่งผลให้ไม่สามารถหยุดการเติบโตของร่างกายได้ ทำให้มีความสูงผิดปกติ และมีน้ำหนักตัว 130 กิโลกรัม โดยสสจ.ตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยกันดูแลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ มีการนำตัวไปรักษาที่กรุงเทพมหานคร ด้วยการฉีดยาถึงเข็มละ 1 แขนงบาท และต้องไปรักษาทุกๆ 3 เดือน</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

